

4 Thái Bình

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 13/9, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 5 và siêu bão Mangkhut tại hai huyện Tiên Hải, Thái Thụy. Cùng đi có các đồng chí: Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 13/9, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí: Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ quốc lộ 10 đến đường Thái Bình - Hà Nam; dự án cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo

NGHE VÀ CHO Ý KIẾN...

(Tiếp theo trang 1)

300ha. Ngay sau khi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã triển khai trình tự, thủ tục các bước theo quy định của pháp luật để lựa chọn đơn vị tư vấn lập đề án quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Thụy Trường. Theo đó, đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Thụy Trường là liên danh Công

Sau khi kiểm tra thực tế tại cống Lân, cảng cá Cửa Lân (Tiên Hải); cảng cá Tân Sơn, cống Trà Linh (Thái Thụy), đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi chuyển của bão để thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi tránh trú an toàn. Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 và siêu bão Mangkhut, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt

chế việc ra khơi của tàu thuyền, các phương tiện hoạt động trên biển; chủ động kiểm tra các lồng, bể nuôi cá trên sông, các hồ nuôi trồng thủy sản để bảo đảm an toàn về người và tài sản. Hai công ty thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình, các huyện, thành phố tập trung lực lượng khơi thông dòng chảy trên hệ thống kênh mương nội đồng, các sông trục; kiểm tra hoạt động các trạm bơm để sẵn sàng phục vụ tiêu chí cơ mùa lớn gây ngập úng lúa mùa, hoa màu đang hoa kết quả, thấp. Triển khai phòng ản bão đảm an toàn hệ thống đê điều, các công trình đang thi công, chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố có thể xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”...

Cũng trong sáng ngày 13/9, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy

mắc ở các dự án này. Đồng chí thống nhất chủ trương tạm dừng các hạng mục dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ quốc lộ 10 đến đường Thái Bình - Hà Nam theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), theo chỉ đạo của Chính phủ; giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Thu viện Khoa học tổng hợp tỉnh; dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình. UBND thành phố Thái Bình báo cáo tình hình triển khai lập quy hoạch chi tiết các dự án phát triển đô thị trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia ý kiến, tập trung thảo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại để triển khai thực hiện các dự án trong thời gian sớm nhất.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tích cực phối hợp để tháo gỡ những khó khăn, vướng

ngiệp và bàn giao mốc cho UBND xã Thụy Trường để quản lý theo quy định.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về một số nhiệm vụ trọng triển khai quy hoạch và xây dựng khu công nghiệp Thụy Trường trong thời gian tới như: công tác tuyên truyền, giải phóng mặt bằng, khu xây dựng khu công nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục tham mưu giúp UBND tỉnh công bố quy hoạch, lập dự toán kinh phí cắm mốc giới khu công

viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác triển khai ứng phó với bão số 5 và siêu bão Mangkhut tại Đôn Biên phòng Cửa Lân. Theo báo cáo của Đôn Biên phòng Cửa Lân, hiện nay trên địa bàn huyện Tiên Hải có 702 phương tiện với 1.713 lao động. Trong đó, có 523 phương tiện với 1.315 lao động đang neo đậu tại các bến trong tỉnh; 140 phương tiện với 292 lao động đang hoạt động ven biển tỉnh Thái Bình; một số phương tiện khác đang hoạt động ngoài tỉnh. Tất cả các phương tiện trên đều liên lạc được với gia đình, không có phương tiện hoạt động ở vùng nguy hiểm... Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tình hình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Đôn Biên phòng Cửa Lân tiếp tục theo dõi

tình hình của siêu bão Mangkhut và sử dụng hệ thống thông tin của đơn vị để thông báo tới các tàu đang hoạt động trên biển. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương tuyên truyền tới các chủ phương tiện, chủ đắm, người trông coi neo trên biển biết để chủ động phòng, tránh siêu bão hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra... Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Đôn Biên phòng Cửa Lân tiếp tục tuyên truyền, vận động để các hộ vi phạm xây dựng trái phép tại khu du lịch sinh thái cồn Vành chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục duy trì, bảo vệ sự ổn định của khu vực đã giải tỏa.

PHẠM HÙNG

lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc để xảy ra chậm tiến độ.

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh khẩn trương lập quy hoạch chi tiết dự án, trình UBND tỉnh xem xét. Về dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình, đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng đề án cụ thể báo gồm nguồn vốn đầu tư, tên gọi cụ thể...

Về việc lập quy hoạch chi tiết các dự án phát triển đô thị trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với các đề xuất của UBND thành phố Thái Bình.

HẢI DƯƠNG

cắm mốc giới và quản lý tốt mốc giới khu công nghiệp; rà soát lại toàn bộ các hạng mục, công trình buộc phải điều chỉnh, chuyển ra ngoài khu công nghiệp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thống nhất phương án chuyển các công trình, hạng mục nông thôn mới của xã Thụy Trường đã quy hoạch từ trước ra ngoài quy hoạch khu công nghiệp. Đồng thời, xã Thụy Trường phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, huyện thực hiện tốt việc công khai quy hoạch, tiến hành

an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Hết năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 4,75%, hộ cận nghèo là 3,34%. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Năm nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã kết nạp mới 675 đảng viên (vượt chỉ tiêu Đại hội). Bình quân các năm qua có 68,84% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, ổn định tình hình, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ những kết quả đã đạt được và nghiêm túc kiểm điểm một số hạn chế, khuyết điểm trong nửa nhiệm kỳ qua; đồng thời, thống nhất đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho nửa nhiệm kỳ tiếp theo nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nửa nhiệm kỳ qua Đảng Hùng đã đạt được.

đoán, điều trị, chăm sóc giảm nhẹ một số bệnh ung thư giữa các đồng nghiệp của Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh với các bác sĩ các bệnh viện trong tỉnh. Từ đó góp phần phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh ung thư; giảm nhẹ các biến chứng của

bệnh và điều trị, chăm sóc giảm nhẹ bệnh hiệu quả...

Trong quá trình tập huấn, các bác sĩ đã trao đổi những kiến thức thực tế từ những ca bệnh trong quá trình điều trị bệnh cho bệnh nhân. Kết thúc lớp tập huấn, các học viên được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục của Sở Y tế.

HÀ ANH

Thứ sáu, ngày 14 tháng 9 năm 2018

GIỮ NGUYÊN BỘ MÁY...

(Tiếp theo trang 1)

bảng việc tách thành 2 trường THCS của 2 xã Minh Khai và Hồng Lĩnh để sáp nhập với các trường tiểu học tại địa phương. Việc sáp nhập các trường được tiến hành chặt chẽ, tuyên truyền sâu rộng nên quá trình sáp nhập và đi vào hoạt động của các trường đều nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Do được làm tốt công tác tư tưởng nên đội ngũ cán bộ quản lý, đặc biệt là các đồng chí là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng chuyển vị trí công tác đều tự giác, yên tâm công tác tại vị trí mới.

Tối thăm và làm việc tại 2 trường: Trường Tiểu học và THCS Bù Hữu Diên (xã Chí Hòa) và Trường Tiểu học và THCS Minh Khai, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn công lãnh đạo 2 trường báo cáo tóm tắt những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện sáp nhập trường học. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao quyết tâm của các nhà trường đồng thời đề nghị các nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên và nhân dân địa phương; khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động dựa trên cơ sở đã có từ 2 trường cũ, chú trọng bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, giáo viên; sớm ổn định hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể; duy trì ổn định, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và tham mưu với các cơ quan liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn ở giai đoạn đầu thực hiện hưng Hà, đồng

Phát biểu kết luận buổi làm việc với UBND huyện Hưng Hà, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định mặc dù mới thực hiện việc sáp nhập song đã thể hiện nhiều ưu điểm về đội ngũ nhà giáo cũng như cơ sở vật chất. Đồng chí đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 và Kế hoạch số 45 về việc sáp nhập trường học để mỗi xã, phường, thị trấn chỉ có 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và THCS; từng bước tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện sáp nhập; thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, trước hết là nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và các tầng lớp nhân dân địa phương. Đối với các đơn vị đã thực hiện sáp nhập, đồng chí đề nghị các nhà trường ổn định tổ chức bộ máy bằng việc giữ nguyên bộ máy biên chế, hướng tới các đơn vị trường chỉ có 1 hiệu trưởng, 2 hiệu phó, 5 tổ chuyên môn, 1 chi bộ...; ổn định và nâng cao chất lượng giáo dục bằng cách xây dựng quy chế hoạt động chung cho trường học 2 cấp đồng thời xây dựng đề án vị trí việc làm để từng bước sắp xếp lại bộ máy làm việc hợp lý. Đồng chí cũng yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo chuyên môn cho các nhà trường; giao huyện ủy, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục ở các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các đơn vị đã thực hiện sáp nhập; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và công tác tổ chức để các nhà trường sớm ổn định đi vào hoạt động.

THU NGÂN SÁCH...

(Tiếp theo trang 1)

với cùng kỳ năm 2017; trong đó thu nội địa 3.559,7 tỷ đồng, bằng 55,7% dự toán, đạt 91,4% so cùng kỳ năm 2017; thu thuế xuất nhập khẩu 1.014,9 tỷ đồng, bằng 119,4% dự toán, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Cùng với nhiệm vụ thu, công tác chi ngân sách trên địa bàn tỉnh cũng bảo đảm đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí theo dự toán được duyệt và chế độ, chính sách mới, những nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, từ đó đáp ứng kịp thời kinh phí phục vụ các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đến hết tháng 8, tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 7.736,2 tỷ đồng, bằng 66,4% dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó chi đầu tư phát triển kinh tế 3.407,3 tỷ đồng, bằng 74,2% dự toán, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2017; chi thường xuyên 4.176,7 tỷ đồng, bằng 63,9% dự toán, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2017.

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Tập huấn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Sáng ngày 13/9, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Nghị định số 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải quy định về đối tượng chi phí, các trường hợp miễn phí, người nộp phí, mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nghị định nêu rõ nước thải công nghiệp là nước thải từ: cơ sở sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá; cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; nuôi trồng thủy sản; thủ công nghiệp trong các làng nghề; cơ sở sản xuất da, tái chế da; dệt, nhuộm, may mặc; sản xuất giấy, bột giấy, nhựa, cao su; khai thác, chế biến khoáng sản; sản xuất phân bón, hóa chất, dược phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, vật liệu xây dựng... Nước thải sinh hoạt là nước thải từ: hộ gia đình; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân (trừ các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến thuộc các đơn vị vũ trang nhân dân); trụ sở điều hành, chi nhánh, văn phòng của các tổ chức, cá nhân không gắn liền với địa điểm sản xuất, chế biến; cơ sở rửa ô tô, rửa xe máy, sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy; bệnh viện; phòng khám chữa bệnh; nhà hàng, khách sạn... Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017.

MINH NGUYỄN

Trao thưởng cho học sinh vượt khó học giỏi

Hội Khuyến học huyện Đông Hưng vừa tổ chức trao 165 suất quà trị giá hơn 82 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong năm học 2017 - 2018. Đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện cũng dâng tặng hơn 200 triệu đồng cho quỹ khuyến học khuyến tài của huyện.

Đây là hoạt động thường niên của Hội Khuyến học huyện Đông Hưng nhằm giúp đỡ, kịp thời động viên, khích lệ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao hơn nữa trong học tập.

TIẾN ĐẠT

Ra mắt câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sáng ngày 13/9, Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Tiên Hải phối hợp với UBND xã Nam Thịnh (Tiên Hải) tổ chức hội nghị ra mắt câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi xã Nam Thịnh được thành lập với 120 hội viên là người cao tuổi trong xã. Mục đích của việc thành lập câu lạc bộ nhằm giúp người cao tuổi địa phương có nơi giao lưu chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau để có đời sống tinh thần phong phú và lành mạnh. Từ đó giúp người cao tuổi luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội. Tham gia câu lạc bộ, người cao tuổi được cán bộ dân số, y tế hướng dẫn, truyền thông về các biện pháp phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngay tại địa phương một cách hiệu quả, bài bản.

NGUYỄN CƯỜNG

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ: 1.200 ĐỒNG